

Số: /BC-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 6 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2022 và**  
**nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022**

Thực hiện Công văn số 1143/STTTT-BCXB ngày 03/6/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa về việc báo cáo hoạt động thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

UBND huyện Triệu Sơn báo cáo hoạt động thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2022, gồm các nội dung sau:

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Công tác thông tin đối ngoại là một hoạt động đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh của mỗi địa phương, góp phần quan trọng vào quá trình hội nhập kinh tế nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI đã khẳng định vai trò của công tác thông tin đối ngoại trong Kết luận số 16-KL/TW ngày 14 /02/2012 về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại. Trong đó, xác định “Thông tin đối ngoại là một bộ phận rất quan trọng trong công tác tuyên truyền và công tác tư tưởng của Đảng ta, là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài”. Ngày 05/6/2013, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định số 1879/2013/QĐ-UBND về việc Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thanh hóa nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người lịch sử Văn hóa, tiềm năng thế mạnh, mời gọi đầu tư nước ngoài của tỉnh. Tuy nhiên, so với yêu cầu, nhiệm vụ, công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện Triệu Sơn vẫn còn nhiều hạn chế về chức năng nhiệm vụ cấp huyện ít hoặc không trực tiếp có các buổi làm việc hay tuyên truyền về thông tin đối ngoại, đây là mặt bằng chung của các huyện trong tỉnh trừ những huyện có đường biên giới với nước bạn Lào và các huyện, thị xã, thành phố có khu công nghiệp.

Cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại của huyện đều kiêm nhiệm, ít được tiếp xúc với các hoạt động cụ thể, chưa được đào tạo bài bản, kinh nghiệm quản lý nhà nước còn hạn chế nên còn lúng túng, khó khăn trong công tác tham mưu và chất lượng hoạt động chưa cao.

Người phát ngôn của một số cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện chưa có kỹ năng khi giao tiếp với các cơ quan báo chí, do đó thông tin tuyên truyền thiếu tính toàn diện; do sự phát triển mạnh mẽ của Internet nên việc kiểm soát thông tin còn gặp nhiều khó khăn. Việc phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện công tác thông tin đối ngoại còn nhiều hạn chế, chủ yếu các đơn vị tự tổ chức thực hiện nội dung của đơn vị mình vì vậy, hoạt động thiếu quy mô và còn đơn điệu.

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

### **1. Kết quả triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại**

- UBND huyện tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách liên quan đến hoạt động thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước như Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; Quyết định số 1789/2013/QĐ-UBND ngày 05/6/2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt và ban hành quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai và thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2019-2020. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 778/KH-UBND ngày 21/2/2022 về Công tác thông tin đối ngoại năm 2022.

- Báo cáo việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về các hoạt động thông tin đối ngoại tại UBND huyện.

- Mở chuyên mục cung cấp thông tin báo chí, thông tin người phát ngôn báo chí huyện và các xã, thị trấn trên Cổng Thông tin điện tử huyện Triệu Sơn. Cung cấp thông tin, tuyên truyền về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và tiềm năng, lợi thế của huyện.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp tài liệu, cung cấp thông tin báo chí trên Cổng TTĐT huyện Triệu Sơn và theo đề nghị của các đơn vị thông tấn báo chí nhằm phản bác lại những thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của huyện.

- Chỉ đạo, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Tỉnh nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện phục vụ tốt cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

- Hướng dẫn cơ sở và các đơn vị liên quan chấp hành thực hiện chế độ bảo mật thông tin và công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại; Chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo, định hướng, nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác các thông tin xuyên tạc sai sự thật, các quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội, các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng và Nhà nước, chia rẽ khối đoàn đoàn kết dân tộc. Đặc biệt là lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để lôi kéo, tuyên truyền những nội dung phản khoa học, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của huyện.

- Cử cán bộ tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại và về kỹ năng phát ngôn và công tác hoạt động thông tin đối ngoại.

- Thực hiện nghiêm quy chế cung cấp thông tin cho người dân của UBND huyện Triệu Sơn.

- Đẩy mạnh công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa của dân tộc và triển khai các hoạt động quảng bá hình ảnh của huyện thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ; xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về di tích, danh thắng. Đặc biệt là du lịch tâm linh của huyện đến du khách trong và ngoài nước.

## **2. Bố trí nhân lực phụ trách công tác thông tin đối ngoại**

Chủ tịch UBND huyện là người phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí và phụ trách hoạt động thông tin đối ngoại.

## **3. Kinh phí**

Hàng năm UBND huyện Triệu Sơn không bố trí nguồn kinh phí riêng cho hoạt động thông tin đối ngoại.

## **4. Tồn tại, hạn chế**

- Triệu Sơn là huyện đồng bằng, không có đường biên giới, doanh nghiệp và khu công nghiệp đặc biệt doanh nghiệp nước ngoài ít với quy mô còn nhỏ lẻ, nên hoạt động thông tin đối ngoại, giao lưu, kêu gọi đầu tư nước ngoài còn hạn chế; hoạt động thông tin đối ngoại ít diễn ra trên địa bàn huyện.

- Hàng năm chưa bố trí nguồn kinh phí cho hoạt động thông tin đối ngoại; chưa có chính sách đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại, chưa thu hút được nguồn nhân lực có chất lượng tham gia làm công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn.

- Hoạt động đối ngoại chủ yếu thông qua Văn Phòng UBND huyện và các phòng ban chuyên môn thông qua giao dịch công việc chuyên môn ngành. Vì vậy việc nắm bắt thông tin để tổng hợp báo cáo còn nhiều bất cập và thiếu thông tin.

### **III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022**

Tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác đối ngoại.

Tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đã đề ra chương trình trọng tâm và 2 khâu đột phá gồm: Chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Chương trình phát triển công nghiệp; Chương trình bảo vệ môi trường; Khâu đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Khâu đột phá về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng.

Sáu tháng cuối năm 2022, UBND huyện tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII để xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện và hoàn thành các chỉ tiêu cấp trên giao./.

### **IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại và quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí... nhằm tăng cường sự hiểu biết, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về các vấn đề mà dư luận quan tâm, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Tổ chức cho cán bộ phụ trách hoạt động thông tin đối ngoại đi thực tế để trang bị thêm nhiều kiến thức phục vụ tốt cho hoạt động thông tin đối ngoại tại địa phương.

UBND huyện Triệu Sơn báo cáo công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 để Sở Thông tin & Truyền thông Thanh Hóa có cơ sở tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Sở TT&TT (b/c);
- Lưu: VT, VHTT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Quang Trung**

